



# Lá Thư Tết

Nắng mùa hè nơi đây gọi mùa xuân đến.

Ngày tháng qua vẫn nghe mùa xuân, Tết đến, vòng thời gian  
cho chúng ta lắng đọng còn mùi hương Tết giữ bên trí nhớ trên bàn thờ tổ tiên,  
đến ngôi chùa xưa, bên gia đình thân hữu cùng mừng Tết truyền thống Việt Nam.

Vui mừng đón một mùa xuân mới, nhưng năm qua biết bao nhiêu biến động:

Chiến tranh, khủng bố thù làm sao Phật giáo có thể áp dụng giải quyết những vấn đề hiện tại? Từ trong  
nguyên thủy của triết lý nhân sinh và vũ trụ, Phật giáo đã nêu ra cách đây hai ngàn sáu trăm năm.

Nguyên nhân của tất cả rắc rối ngày nay bắt nguồn từ những ô nhiễm của con người. Chiến tranh và  
xung đột khởi lên là do nhu cầu chính trị, tham vọng của những cá nhân hoặc nhóm người. Phật giáo đã  
đưa ra những lời khuyên thích hợp nhất như trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng: **Oán thù không thể dập  
tắt được oán thù và chỉ có tình thương mới dập tắt oán thù mà thôi.** Ngăn chặn chiến tranh và chấm dứt  
xung đột ở cả hai phương diện - bên trong ý thức con người và bên ngoài xã hội. Cùng những biến động  
bất ổn trên thế giới, con người lại lo lắng trước môi trường sinh thái. Sự việc đã và đang được quan tâm với  
khí hậu hâm nóng địa cầu, hạn hán, bão lụt, cháy rừng, hoá chất nhiễm độc thực phẩm. Qua những lời kêu  
gọi của những nhà môi trường học, hay các tổ chức môi sinh lên tiếng tuy có "mới" nhưng từ dưới cây Vô  
Uu đến rừng Sala, đức Phật đã hành trình tu tập trong tinh thần tôn trọng thiên nhiên. Ngài gieo rắc tâm  
tì không chỉ cho con người mà còn cho thiên nhiên với bao sinh vật khác và cả cỏ cây. **Cám ơn hoa đã vì ta  
nở - Mỗi độ xuân về lại nở hoa.** Và nhìn sương trên ngọn thông, cỏ cây hoa lá là tương chân thật, là đời  
sống vô hạn của mùa xuân bất tận. Mùa xuân bất tận nói lên sự giác ngộ, là lúc tìm thấy chính mình.

Từ lâu, Phật tử Việt Nam thấm đượm một nền văn hóa hài hòa nhân bản chuyển đến lòng người tình thân  
ái là những chất keo kết nối dính chặt tình đạo gắn liền với cội nguồn. Từ đó ngôi chùa đã thể hiện được  
sinh hoạt tuổi trẻ của con em chúng ta với GDPT, lớp Vovinam, trường Việt ngữ còn lại bản sắc cần thiết  
cho tương lai. Với không gian và quan cảnh cho khu vườn chùa Quang Minh mỗi ngày phủ thêm màu  
xanh thanh thoát. Những buổi tu học đạo tràng Quang Minh là tiếp nối hành trình mở ra những khả  
năng hạnh phúc và lợi ích trong phút giây hiện tại. Lành hàn huyền bên bữa cơm chay đậm đà ngày chủ  
nhật là chất chiu thêm niềm an lạc. Ngoài những sinh hoạt thường lệ, đặc biệt dự án xây dựng Đại Bảo  
Tháp Quang Minh sẽ lên kế hoạch vào năm 2015-2016, phổ biến đồ án, các cuộc gây quỹ xây dựng hy  
vọng quý đồng hương Phật tử cùng hưởng ứng đóng góp vào công trình quan trọng này.

Vui đón mùa xuân đến, kính chúc quý đồng hương Phật tử một năm mới

**THÂN TÂM AN LẠC - GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG**